



## ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาว

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลแม่ลาว พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ฉบับผู้ใช้งานทั่วไป)

.....

ด้วยงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ลาว มีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเป็นความลับของผู้ป่วย ความปลอดภัยในการเข้าถึงการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์สำหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนความปลอดภัยและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ

เพื่อให้การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลแม่ลาว มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ลาวจึงขอประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) โปรแกรม HosxpEx๔ ทุก ๙๐ วัน หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อที่ ๒ ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่าย ทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีของผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม

ข้อที่ ๓ ห้ามผู้ใช้งานนำเข้าและส่งออกข้อมูลผ่านอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอก (Flash Drive , External Driver , CD-Rom) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมให้บริการข้อมูลผู้ป่วย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ และการเปิดไฟล์ข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน ให้ทำการตรวจสอบไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์

ข้อที่ ๔ ห้ามผู้ใช้งานทำการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่โรงพยาบาลแม่ลาวไม่อนุญาต

ข้อที่ ๕ ห้ามผู้ใช้งานเปิดหรือใช้งานโปรแกรม เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล เช่น การดูหนัง เล่นเกมส์ เป็นต้น ในระหว่างปฏิบัติงาน

ข้อที่ ๖ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากจุดที่ติดตั้งก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ข้อที่ ๗ ห้ามผู้ใช้งานเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook , Line , Website หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ป่วยให้อินยอมเผยแพร่ได้ กรณีใช้ Line ในการปรึกษาให้ส่งโดยตรงส่วนตัว ห้ามส่งปรึกษาในกลุ่ม และลบข้อมูลผู้ป่วยทุกครั้งที่ปรึกษาเสร็จ

ข้อที่ ๘ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้กับบุคคลภายนอก เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลและในระบบคอมพิวเตอร์ทุกกรณี นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

ข้อที่ ๙ ห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น ๆ มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลที่ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

กรณีฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติฯ นี้

ครั้งที่ ๑ แจ้งหัวหน้างานตักเตือน

ครั้งที่ ๒ แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานตักเตือน

ครั้งที่ ๓ เขียนรายงานให้ผู้บริหาร

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคงศักดิ์ ชัยชนะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว